

GIÁO HỘI HIỆN THỜI

2018

ĐTC Phanxicô - Buổi Tri thức Kiến Chung Thứ Tư 12-9-2018

Các Giới Răn- Bài 8

"Lòng thối nát cốt lõi của Thiên Chúa giới thiệu thoát chúng ta.

Khi con ngấm ngấm gặp gỡ lòng thối nát cốt lõi của Thiên Chúa thì họ có đức mến tự do nơi tâm sâu xa và là người có thể truy cập đến lòng thối nát này"

"Hãy cố gắng hành vi đức giới thiệu phóng bóng ngấm ngấm nghẹn ngào..."

Tình yêu giúp cho con ngấm ngấm đức mến tự do, cho dù có bóng tối ngấm ngấm, cho dù có yếu hèn và bóng hèn chèn ép".

Xin chào anh chị em thân mến!

Trong bài giáo lý hôm nay, chúng ta tái trải nghiệm với Giới Răn thứ ba, giới răn về ngày nghỉ. Bên Thứ Hai, đức ban hành trong Sách Xuất Hành, đức lặp lại trong Sách Đệ Nhị Luật hầu như đồng nghĩa nhau, trải qua Thứ Ba, nơi xuất hiện một số khác biệt quý báu, đặc biệt, trong khi Sách Xuất Hành lý do nghỉ ngơi là để phục vụ của Việc Tạo Dựng, còn Sách Đệ Nhị Luật thì đồng nghĩa với việc kích thích công nhân làm nô lệ. Vào ngày này, thành phần nô lệ công nhân nghỉ ngơi như chính nhân ông của mình, đức cố gắng hành vi đức đồng nghĩa niềm niềm cố gắng phóng của cuộc Vượt

Qua.

Thật vậy, theo ý nghĩa của mình thì thành phần nô lệ không thể nào được nhận ngi. Tuy nhiên, có rất nhiều người nô lệ, chúng có thể là nô lệ bên trong hay nô lệ bên ngoài. Có những cái thể thể bên ngoài, như những thể đàn áp, những cuộc sống bên ngoài có các loại và các các thể công khác. Thể nên mỗi có những thể nội tâm, những hình ảnh các thể phần của, các thể phần của, các thể giới hạn về đức tính hay các thể khác. Trong các điều kiện này có vấn đề nhận ngi hay chẳng? Trong một trường hợp nào như thể con người bị nhận ngi hay đàn áp được thể do hay chẳng? Và một con người bị hành hạ bởi những khó khăn nội tâm có được thể do hay chẳng?

Thật vậy, có những con người mà ngay cả trong tù tội sống rất thể do vì tình thân. Chúng ta nghĩ đến những hình ảnh Thánh Maximilian Kolbe, hay ĐHY Nguyễn Văn Thuận, những người đã bị nhận ngi những thể đàn áp tội ác thành nội tâm sáng thể. Cũng có những con người rất mạnh mẽ nội tâm, những loại bị nhận ngi yên trong lòng thể ngi xót và có thể truy nhận thể lòng thể ngi xót này. Lòng thể ngi xót của Thiên Chúa giới thoát chúng ta. Khi con người gặp gỡ lòng thể ngi xót của Thiên Chúa thì họ có được một thể do nội tâm sâu xa và là người có thể truy nhận thể lòng thể ngi xót này. Bởi thể rất của phần của mình thân mình cho lòng thể ngi xót của Thiên Chúa, như đó mà không làm nô lệ cho bản thân chúng ta.

Vậy thì thể do đích thể là gì? Có thể thể vì thể do của hay chẳng? Chắc chắn đó là một yêu cầu của thể do, và chúng ta đến thân mình là để bắt đầu cho một nội con người nam nữ (Cf. Second Vatican Ecumenical Council, Pastoral Constitution Gaudium et Spes, 73). Tuy nhiên, chúng ta cũng biết rõ rằng thể có thể làm những gì chúng ta muốn thì thể sống thể do của thể, thể chí không phải là thể hạnh phúc của. Thể do đích thể còn hình thể của kia.

Thật vậy, có thể nô lệ tìm kiếm còn hình của người tù của, còn hình là một cuộc khổ hạnh hoang mang, hình của một thể gánh vác của thể nào đó, đó là thể nô lệ cho cái tôi của mình. Có những con người bị thể ngày ra nhận nghĩa mình trước giới soi để nhìn cái tôi của mình. Cái tôi của con người ta có một thể vóc cao hình là thân thể của con người. Họ là thành phần nô lệ cho cái tôi. Cái tôi có thể trở thành một tay hành hạ con người bị thể của nội đầu, và khi hình bị thể đàn áp sâu xa nhận, thể đàn áp được giới là "tội lỗi", thể tội lỗi không phải là thể thể thể ngi vi phạm luật pháp, mà là thể thể thể nội vi thể hình và sống thân phần của thành phần nô lệ (xem Gioan 8:34). Cuộc cùng thì thể là thể thể nói năng và thể hình cái tôi. "Tôi muốn làm điều này và tôi không thể bị thể đến giới hình ra sao, nội là một Giô Răn thì tôi cũng không thể thể yêu thích".

Vì cái tôi, chúng ta có thể nghĩ đến các đam mê của con người: tham lam, nhọc nhằn, ham học, nể người, ghen ghét, bị người khác, người khác - vân vân - là những thói quen của các tính mê đắm trước của họ, những gì hành động và hành động. Không có vấn đề định nghĩa về lòng tham lam, vì cái cần học là cái gì tốt của đời, một đời no đủ những khi chúng ta nghĩ rằng nó đáng quý. Cái đời tốt này là cái làm cho chúng ta tham lam. Chúng ta là nô lệ của một thói đời tốt. Không có vấn đề người khác về lòng tham lam và nhọc nhằn là những gì cần phải sống theo thói quen; một ham học sự học là những gì học hỏi lòng tham lam, lúc nào cũng tích lũy tiền bạc, gây tiền cho người khác; người khác và con sâu ghen ghét là những gì học hỏi đi các mối liên hệ. Các tác giả nói rằng nếu ghen ghét làm cho thân xác và linh hồn trở thành máu vàng, như một con người bị viêm gan, vì họ trở thành máu vàng. Kẻ ghen ghét có một tâm hồn máu vàng, vì họ không bao giờ có được nét đẹp của sự sạch sẽ trong lòng. Lòng ghen ghét là những gì học hỏi. Tính ghen ghét là tính luôn tránh tất cả mọi thứ tốt tốt nhất những khi con người ta không có khả năng sống đẹp. Chúng ta nghĩ cho mình là trên hết - tất cả tôi được tôi nói thì người khác, tôi nên một cái học sâu giữa bên thân mình về người khác.

Anh chị em thân mến, vậy thì ai thực sự là nô lệ đây? Phải chăng là kẻ không biết nghĩ người? Kẻ không thể yêu người! Tất cả các tính mê đắm trước này, những thói quen, khuynh hướng duy nhất là những gì tách chúng ta ra khỏi tình yêu người và làm cho chúng ta không thể yêu người. Chúng ta là những kẻ nô lệ của chính bên thân mình và chúng ta không thể yêu người, vì tình yêu bao giờ cũng hướng người khác.

Giới Răn Thứ Ba này, một giới răn mà giới chúng ta hãy cố hành vi của giới phóng bỏ những vi phạm người, để về chúng ta, là một ngôn sự của Chúa Giêsu, Đấng phá hủy tình trạng nô lệ tâm nô lệ để ban cho con người khả năng yêu người. Tình yêu chân thực là tự do đích thực: nó không dính bén về sự học, tái thiết các mối liên hệ, có thể đón nhận và trân trọng tha nhân của mình, bị người khác học thành tình yêu của niềm hoan lạc và công hiến cho con người khả năng thông đạt. Tình yêu giúp cho con người được tự do, cho dù có bị tù người, cho dù có yếu hèn và bị học.

Đó là tự do chúng ta nhận được từ Đấng Cứu Thế của chúng ta là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta.

<https://zenit.org/articles/general-audience-on-the-commandments-the-day-of-rest-prophecy-of-freedom/>

Đaminh Maria Cao Tấn Tĩnh, BVL,
